

Số: 221/BC- UBND

*Hương Lạc, ngày 8 tháng 12 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

**kết quả thực hiện công khai theo Luật số 10/2022/QH 15, ngày 10/11/2022  
về thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Hương Lạc năm 2023**  
*(Trình kỳ họp thứ 8- HĐND xã khoá XXII)*

Thực hiện quy định tại Chương II, Luật số 10/2022/QH15 của quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thực hiện Luật dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 10 tháng 11 năm 2022. UBND xã Hương Lạc trên cơ sở tình hình thực tế thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương báo cáo việc thực hiện Luật dân chủ tại địa bàn xã năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2024 như sau:

### **I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:**

Năm 2023, UBND xã Hương Lạc đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đến cán bộ và nhân dân các thôn nhất là đội ngũ cán bộ trưởng thôn đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật dân chủ cơ sở, với phương châm Dân biết, dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Thông qua việc công khai bằng các hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, niêm yết tại trụ sở, triển khai trong các hội nghị họp của cán bộ, công chức của xã, các thôn tuyên truyền đến cho người dân trong xã, các dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm, các loại quỹ, chủ trương kế hoạch vay vốn phát triển xoá đói giảm nghèo; Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2023; Dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn; các phương án thu hồi đền bù các dự án trên địa bàn;

Thông báo, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023; Báo cáo tình hình quyết toán thu - chi ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Công khai chi tiết xây dựng xã Hương Lạc từ nay đến 3030 tầm nhìn đến năm 2040

Thông báo, niêm yết công khai xét 26 các trường hợp trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật, các trường hợp trợ cấp hàng tháng cho hộ gia đình nuôi dưỡng người khuyết tật, trường hợp trợ cấp hàng tháng cho người đơn thân nuôi con nhỏ.

Thông báo, niêm yết công khai các hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho người có công được 27 trường hợp.

Thông báo, niêm yết công khai các trường hợp trong diện phải thu hồi giải phóng mặt bằng thuộc các dự án. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; trường hợp cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 26 trường hợp phân chia tài sản thừa kế; thông báo niêm yết công khai dự thảo phương án đền bù đất chuyên mục đích sử dụng đất tại thôn: Tụ trên, Vàng, Chùa để làm đường gom. Thông báo niêm yết phương án đền bù giải phóng mặt bằng khu dân cư số 1 tại thôn Tụ trên, thôn Má Bắp, Bền rộng Đường vành đai V (thôn Bền Rộng); Đường Trung tâm y tế đi Mỹ Hà (Khu vực 6 thôn Hương Tiến).

Niêm yết công khai minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức theo thông tư số 08/2013/TT-TTCT ngày 31/10/2013 của Thanh tra chính phủ.

Niêm yết tại trụ sở UBND xã thường xuyên nhiệm vụ, quyền hạn của 04 chức danh công chức xã trực tiếp giải quyết các công việc tại bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân; Quyết định về việc ban hành danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã.

Niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã thường xuyên Nghị quyết về quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Niêm yết công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông UBND xã; Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, phường, thị trấn.

Niêm yết công khai đồ án quy hoạch xây dựng xã Hương Lạc huyện Lạng Giang từ nay đến năm 2030 tầm nhìn năm 2045.

UBND xã chỉ đạo 17/17 thôn và 3 trường học công khai niêm yết các khoản thu, chi để nhân dân nắm được và tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2023. 100% các thôn đều tổ chức họp thôn công bố số liệu thu - chi của các thôn theo quy định.

## **II. KHUYẾT ĐIỂM, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN**

### **1. Khuyết điểm, tồn tại:**

Một số ít thôn thực hiện quy chế dân chủ còn chưa chặt chẽ còn để việc thu, chi sử dụng ngân sách chưa hợp lý, đúng mục đích, việc niêm yết chưa đảm bảo thời gian quy định như (*thôn Kiềm, Thôn chùa ngoài, thôn Ổng*).

Một số trường thôn chưa triển khai đủ các hình thức thông báo đến người dân thông qua hệ thống loa truyền thanh, niêm yết tại trụ sở và các hội nghị, lượng thông tin đến người dân chưa cao.

Cơ sở vật chất để phục vụ cho việc niêm yết tại khu dân cư còn chưa đảm bảo, như: hệ thống biển bảng thường xuyên bong tróc và bị rách nát.

Việc thông báo thông qua các hội nghị của khu dân cư còn chưa triệt để hết các nội dung bắt buộc phải công khai theo quy chế dân chủ.

Việc tuyên truyền của một bộ phận cán bộ, công chức có lúc còn chưa đầy đủ, rõ ràng như: việc thu phí, lệ phí, các mức khuyến khích ủng hộ các cuộc vận động.

## **2. Nguyên nhân:**

Do công tác tuyên truyền có lúc còn chưa thường xuyên, chất lượng còn chưa cao, hình thức tuyên truyền còn chưa phong phú, đa dạng. hệ thống phương tiện truyền thông chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế hiện nay. Phương tiện trang thiết bị cũ lạt.

Do một số ít bộ phận nhân dân còn chưa thực sự tích cực, chú ý, quan tâm trong việc thực hiện Chương II, Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/ 2022 về thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NĂM 2024**

1. Phát huy tối đa các hình thức tuyên truyền để người dân có thể nắm được nội dung của Luật dân chủ cơ sở; Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật dân chủ cơ sở. Công khai các khoản thu- chi của UBND xã theo quy định Luật ngân sách; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

2. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể nhân dân, các cán bộ, công chức, viên chức, các ông, bà Bí thư chi bộ, các ông, bà Trưởng thôn để tuyên truyền tới hội viên, đoàn viên của mình những nội dung cơ bản của pháp lệnh.

3. UBND xã bố trí kinh phí ngân sách tu sửa biển bảng đảm bảo phục vụ cho công tác niêm yết công khai tại trụ sở và nhà văn hóa các thôn. Đầu tư nâng cấp hệ thống loa truyền thanh (*Đài truyền thanh thông minh*) đến các thôn đảm bảo hệ thống tuyên truyền trực tiếp để người dân nắm được đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp Luật của Nhà nước.

4. UBND xã tập trung thực hiện nghiêm túc công khai minh bạch các khoản huy động đóng góp của nhân dân (Nếu có) để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao từ nay đến năm 2024. Các dự án trên địa bàn có liên quan đến thu hồi giải phóng mặt bằng.

Trên đây là báo cáo thực hiện Chương II Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 dân chủ ở cơ sở tại xã Hương Lạc năm 2023; Nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 trình kỳ họp thứ 8- HĐND xã khoá XXII.

Ủy ban nhân xã trân trọng báo cáo./.

### **Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện (b/c);
- TT Đảng ủy - HĐND (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Chủ tịch UBMTTQ xã, trưởng đoàn thể nhân dân, cán bộ chuyên môn thuộc UBND xã;
- Các đại biểu về dự kỳ họp thứ 8- HĐND xã khoá XXII;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đào Tiến Dũng**

